

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

Ngày 16/01/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Địa chỉ: 28 Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Anh Tuấn chủ trì tiếp và đối thoại với công dân. Tham dự cuộc họp, có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Hội Luật gia tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Bình, UBND phường Nhơn Phú, UBND phường Ghềnh Ráng, UBND phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn).

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, ý kiến trình bày của công dân tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Trường hợp ông Nguyễn Văn Biên ở 28 Đào Tấn, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Khiếu nại: Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất sân 19m² theo đơn giá đất ở và giải quyết bán cho hộ gia đình ông 01 lô đất để gia đình có điều kiện sớm ổn định cuộc sống, do ảnh hưởng dự án tuyến đường ven biển ĐT 639, đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới.

Kết luận: Thống nhất với kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 1039/TTT-P3 ngày 21/12/2023, giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật thửa đất, tính toán bồi thường bổ sung phần diện tích 5,64m² đất ở còn thiếu do xác định mốc giới đo đạc sai và giao cho hộ ông Nguyễn Văn Biên 01 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường để hộ ông Nguyễn Văn Biên ổn định cuộc sống.

2. Trường hợp bà Phạm Thị Ngọc Hiền (con ông Phạm Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc, chết) ở nhà số 16 đường Phạm Hồng Thái, thành phố Quy Nhơn.

Khiếu nại: Yêu cầu yêu cầu giao trả lại phần diện tích 309,4 m² đất ở hoặc giao thêm 100 m² đất ở tái định cư không thu tiền sử dụng đất và tính toán bồi thường theo giá đất ở đối với diện tích còn lại 209,4m² cho hộ bà do đất có nguồn gốc do ông nội bà là Phạm Văn Thuận tạo lập từ trước năm 1954 được Ty Địa địa Bình Định cấp Chứng thư kiến điền ngày 28/6/1963 để lại sử dụng đến khi bị thu hồi thực hiện Dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh..

Kết luận: Thông nhất kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất của Thanh tra tỉnh – Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (Theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh), theo đó:

Việc khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Hiền đã được cơ quan có chức năng kiểm tra, rà soát và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 (đã có hiệu lực của pháp luật). Nay, bà Phạm Thị Ngọc Hiền tiếp tục khiếu nại với nội dung đã được giải quyết, không có tình tiết mới. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) dự thảo Văn bản thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, trình UBND tỉnh; Đồng thời, hướng dẫn bà Phạm Thị Ngọc Hiền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh để được thụ lý giải quyết theo quy định.

3. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phú ở số 20 Nguyễn Nghiêm, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Khiếu nại: Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với thửa đất số 164, TĐĐ số 10, diện tích 100m² có nguồn gốc do ông Trương Ngọc Cát cho ông vào năm 1999 bằng giấy viết tay, ông xây dựng nhà vào năm 2002 (vách tole, mái tole, nền gạch) bị UBND phường Ghềnh Ráng tổ chức cưỡng chế. Hiện nay, diện tích đất nêu trên được Nhà nước thu hồi, quy hoạch và giao đất cho ông Nguyễn Thái Sơn. Ông Nguyễn Văn Phú cho rằng nội dung ông khiếu nại nêu trên không liên quan gì đến nội dung khiếu nại của ông và ông Trương Ngọc Cát trước đây.

Kết luận: Sau khi làm việc với Hội đồng tiếp công dân của tỉnh, ông Nguyễn Văn Phú không còn khiếu nại với nội dung nêu trên mà chuyển sang tố cáo một số cán bộ phường Ghềnh Ráng có hành vi xác nhận nguồn gốc đất của một số hộ dân không đúng với nguồn gốc đất thực tế để được bồi thường hỗ trợ và giao đất tái định cư trái quy định của pháp luật. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban tiếp công dân tỉnh) dự thảo thông báo chấm dứt thụ lý khiếu nại và hướng dẫn công dân gửi đơn tố cáo đến Thanh tra tỉnh để kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp ông Bùi Khương Tài ở tổ 1, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Khiếu nại: Yêu cầu giao thêm 01 lô đất tái định cư, miễn tiền sử dụng đất theo Văn bản số 87/TB-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Phi Long về việc đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại; vì ông cho rằng nhà của ông ở mặt tiền Quốc lộ 1D, có chiều ngang 8,5m, gia đình ông có 15 nhân khẩu nhưng chỉ được giao 01 lô đất tái định cư có mặt tiền 4,5m là chưa tương xứng với thửa đất bị thu hồi trong Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe khách Quy Nhơn).

Kết luận: Thông nhất kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất của Thanh tra tỉnh – Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (Theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của Chủ tịch UBND

tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh), theo đó:

Vụ việc của ông Bùi Khương Tài đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 “Không công nhận nội dung đơn của ông Bùi Khương Tài” và UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Bùi Khương Tài, theo đó: *Công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của ông Bùi Khương Tài.* Nay, ông Bùi Khương Tài tiếp tục khiếu nại với nội dung đã được giải quyết không có tình tiết mới nên không đặt vấn đề xem xét lại. Giao Văn phòng UBND tỉnh (*Ban Tiếp công dân tỉnh*) dự thảo Văn bản thông báo chấm dứt thủ lý giải quyết khiếu nại, trình UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, HSVV-TD, K12.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm